

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittiptom@uobkayhian.co.th

CGD – ยิ่งเหมือนเดิม

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป...

คงไม่กล่าวถึงที่มาที่ไปของหุ้น ที่จะเอามาเข้าทำเนียบตลาดอาเซียนมากแล้วละ เพราะบางครั้ง ต่อให้เราคิดว่าเรามองขาดแล้ว มองดีแล้ว สิ่งที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง มันพร้อมเกิดขึ้นได้ แล้วอาการเสียอารมณ์ หรือที่เรียกแบบวัยรุ่นว่า เสียเซลท์ จะเกิดตามมาได้ทันที... บางทีก็คิดว่าดูดี ๆ แล้ว แต่กลับพลิกเป็นอย่างอื่น มีนอกมีในแฝงมาอย่างไม่รู้ตัว บางอย่างมันก็ทำใจได้ บางอย่างมันก็ทำใจไม่ได้... วันนี้ เลยมาว่ากันถึงเรื่องโครงการดี ๆ ของ UOBKH ที่เรียกว่า UTRADE-U Team กันเพิ่มเติมอีกหน่อยนะ และอาจจะเกริ่นถึงโครงการ UTRADE Investment Academy ด้วยเลย... ตอนนี่ โครงการ UTRADE-U Team เรายังเปิดกว้าง รับนักลงทุนที่สนใจเข้าร่วมโครงการอยู่เนอะครับ โดยในวันที่ 25 มีนาคม นี้ จะมีการอบรมครั้งแรก ซึ่งเป็นการอบรมรวมกัน ของ Fund. Team และ Tech. Team เลยนะครับ หลังจากนั้น จะมีการแยกไปทำ Workshop ของแต่ละทีม ที่ท่านนักลงทุน ได้เลือกตามความถนัดกันไว้แล้ว... ดังนั้น ในวันที่ 25 นี้ ท่านที่ได้ลงทะเบียน และเปิดบัญชีซื้อขายกับทาง UOBKH และเข้าโครงการเรียบร้อยแล้วนั้น จะได้อบรมในวันที่ 25 มีนาคม นี้ แน่นนอน... ส่วนท่านที่อยากจะเข้าโครงการในตอนนี่ ถ้าจะสะดวกเปิดบัญชีในระหว่างนี้ ก็ยังได้เนอะครับ โดยแจ้งไปที่ 02-659-8229 แล้วแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ UTRADE-U Team แล้วท่านจะได้เข้าอบรมในวันที่ 25 มีนาคมนี้ได้เลย... แต่ถ้าท่านใด จะสะดวกไปที่หน้าห้องในวันที่ 25 นี้ ก็ขอให้เตรียมเอกสารในการเปิดบัญชีให้พร้อม และเห็นว่า ต้องเปิดบัญชีที่นั่น ถึงจะได้เข้าห้องอบรม

ดูตามเกม...

อย่างที่กล่าวข้างต้น ในเมื่อไม่กล่าวถึงที่มาที่ไปของหุ้น คงไม่ต้องกล่าวถึงเกมในการแก่งตัวของราคา ว่าจะอ่านได้ว่าไม่ไหน... เยาว์เล่นไปตามรูปแบบสัญญาณเทคนิคไว้ก่อนเลย

แนวรับ : ... 1.70-1.68 ราคาที่น่าสนใจ หรือ ไม่ควรต่ำกว่า 1.65 กพอ

เป้าหมาย : ... จริง ๆ จะมองกราฟใหญ่ มองได้ไกล แต่เล่นรอบ ดู 2.2-2.4

Price Chart...(CGD)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น CGD... ตามหลักของการวิเคราะห์ในเชิงเทคนิค เห็นอเมซแค่ให้แนวทางไปแล้วว่า Trend หรือแนวโน้มหลัก ต้องมาก่อน แล้วค่อยไปว่ากันที่ตัว Indicator ... ซึ่งในเรื่องของ Trend หรือ แนวโน้มนั้น รู้ว่าท่านนักลงทุนเก่งเครื่องมือแนวโน้มไม่เหมือนกันครับ แล้วแต่ท่านชอบครับ แต่ต้องดูก่อนอย่างอื่นนะจ๊ะ ส่วนเรื่องของแนวโน้มที่เห็นอเมซใช้ จะมีหลักๆ คือเรื่อง Trend Line, Price Pattern (คู่ Volume) แล้วก็เรื่อง MA. เอาแค่นี้ ก็วิเคราะห์ได้ทุกระดับของการลงทุนแล้วละ... ลองไปดูที่ GCD ในภาพใหญ่ นะครับ รูปแบบของ Trend เป็นอย่างไรบ้าง... ส่วนจะเลือกลงทุนอย่างไร หรือจะเก็งกำไรได้แบบไหน เราจะว่ากันในเครื่องมือรองๆ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ ฮีเนียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะหรือแนะนำให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน